

Tổng Quan Phân Phối Lần Hai của Chương Trình Đền Bù Hải Sản

- Giới thiệu.*** Vào ngày 18 tháng 11 năm 2014, Tòa Án đã thông qua công thức Phân Phối Bổ Sung Hải Sản được thiết lập theo Các Khuyến Nghị của Các Bên Trung Lập do Tòa Chỉ Định đối với việc Phân Phối Bổ Sung Chương Trình Đền Bù Hải Sản. Tòa Án đã thông qua Phân Phối Bổ Sung một phần nhằm tới 500 triệu USD của phần chưa phân phối còn lại của toàn bộ số tiền 2,3 tỷ USD cho Chương Trình Đền Bù Hải Sản. Các khoản thanh toán sẽ được giải ngân theo nhiều giai đoạn. Đây là phân phối bổ sung lần thứ nhất từ Chương Trình Đền Bù Hải Sản tiếp theo các khoản thanh toán đầu tiên cho những người yêu cầu bồi thường hải sản đủ tiêu chuẩn.

Tổng các khoản thanh toán đầu tiên cho các yêu cầu bồi thường đủ tiêu chuẩn theo Chương Trình Đền Bù Hải Sản là hơn 1 tỷ USD. Thỏa Thuận Giải Quyết và Khuyến Nghị của Các Bên Trung Lập đưa ra rằng bất kỳ số dư nào của 2,3 tỷ USD ban đầu vẫn còn lại sau lần phân phối đầu tiên sẽ được chia cho những người yêu cầu bồi thường được xác định là đủ điều kiện nhận đền bù trong lần phân phối đầu tiên. Các Bên Trung Lập sẽ đưa ra các khuyến nghị sau liên quan đến việc thanh lý bất kỳ khoản tiền nào vẫn còn lại sau đợt phân phối bổ sung lần đầu này.

- Quyền Phản Đối.*** Từng cá nhân người yêu cầu bồi thường và BP có quyền phản đối việc tính toán Số Tiền Được Cấp từ Phân Phối Bổ Sung Hải Sản của người yêu cầu bồi thường trong vòng 30 ngày kể từ khi chương trình thông báo cho người yêu cầu bồi thường về số tiền này. Điều này có nghĩa là người yêu cầu bồi thường sẽ không nhận được tiền cho đến khi quyền phản đối hết hạn.
- Giấy Giải Trừ.*** Nếu một người yêu cầu bồi thường trước đây chưa ký Giấy Giải Trừ Đầy Đủ và Cuối Cùng và Thỏa Thuận Không Kiện (Giấy Giải Trừ), họ sẽ phải ký một Giấy Giải Trừ, cung cấp cho những người yêu cầu bồi thường và nộp Giấy Giải Trừ gốc đã ký trước khi chương trình có thể thanh toán.
- Tài Liệu Bổ Sung.*** Một số người yêu cầu bồi thường có thể được yêu cầu cung cấp tài liệu bổ sung để có thể nhận được phần của họ từ phân phối bổ sung này. Chương Trình Giải Quyết sẽ thông báo cho những người yêu cầu bồi thường trong những tháng tới về các bước cần thiết để nhận được các khoản phân phối bổ sung của họ.
- Các thắc mắc.*** Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về Thông Báo này hoặc tình trạng (các) yêu cầu bồi thường của quý vị hoặc cần giúp đỡ, hãy liên hệ với Trung Tâm Thông Tin Liên Lạc cho Người Yêu Cầu Bồi Thường theo số 1-866-992-6174 hoặc gửi email đến địa chỉ Questions@dhecc.com. Nếu quý vị là một hãng luật hoặc công ty chuẩn bị yêu cầu bồi thường, hãy gọi điện hoặc gửi email cho Liên Hệ DWH được chỉ định của quý vị để được trợ giúp hoặc hỗ trợ. Quý vị cũng có thể tới Trung Tâm Trợ Giúp Người Yêu Cầu Bồi Thường và nói chuyện với một trong các đại diện của chúng tôi. Để có danh sách đầy đủ các Trung Tâm Trợ Giúp Người Yêu Cầu Bồi Thường, hãy truy cập vào trang www.deepwaterhorizoneconomicsettlement.com.